



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๓๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ส่วนที่ ๑๒ ที่ กค (กพพ) ๐๔๒๑.๓/๔๕๗๔๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพพ.) อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๒) ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ให้ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ๒) มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างงานสร้างอาชีพ) และ ๓) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

๑. แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุได้

๒. แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามโครงสร้างการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งอื่นที่มีความรู้ด้านการพัสดุ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้

๓. แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงานได้

๔. แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยคำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

อนึ่ง กรณีที่ส่วนราชการที่รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดอื่นเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และผู้ควบคุมงาน จะต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของผู้นั้นด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบแนวทางปฏิบัติกรณีการอนุมัติยกเว้นและผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้างต้น และพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒, ๑๕๒๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

คือเรื่อง

ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/๕๕๓๒๗



คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การขอยกเว้นและผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๒๑๑๔๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการ ดังนี้

- ๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท รวม ๑ แสนโครงการเศษ
- ๒. มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างงานสร้างอาชีพ) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓,๒๐๐.๙๖๘ ล้านบาท รวม ๓,๘๒๗ โครงการ
- ๓. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร

ให้แก่ กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๔.๒๘ ล้านบาท รวม ๔๒๑ โครงการ เนื่องจากแต่ละมาตรการมีโครงการที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมากและมีส่วนราชการดำเนินโครงการหลายหน่วยงาน ประกอบกับข้าราชการของแต่ละส่วนราชการมีจำนวนจำกัด และมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาของแต่ละมาตรการตามนโยบาย เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินโครงการตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จึงจำเป็นต้องบูรณาการบุคลากรของจังหวัดและอำเภอมาช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงมหาดไทยจึงขออนุมัติยกเว้นและผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบดำเนินการสามารถยืมตัวข้าราชการของส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมาช่วยราชการเพื่อปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขอยกเว้นผ่อนผันการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) และกรมบัญชีกลาง ทิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

- ๑. กพ. ทิจารณาเห็นว่า การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์ให้แต่งตั้งจากบุคลากรในสังกัดของส่วนราชการที่จัดหาพัสดุ หรือส่วนราชการอื่นที่อยู่ภายใต้ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้นแล้ว แต่โดยที่การดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้ง ๓ มาตรการ มีจำนวนโครงการที่ส่วนราชการ

ที่...

-๒-

ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรของจังหวัดและอำเภอที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนจำกัด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล กวพ. จึงอนุมัติยกเว้นและผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าว ดังนี้

๑.๑ แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุได้

๑.๒ แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามโครงสร้างการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งอื่นที่มีความรู้ด้านการพัสดุ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้

๑.๓ แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๗ ได้

๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยมีประธานเป็นข้าราชการ ๑ คน ส่วนกรรมการอีก ๒ คน สามารถแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ โดยคำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

อนึ่ง กรณีที่ส่วนราชการที่รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดอื่นเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และผู้ควบคุมงาน จะต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของผู้นั้นด้วย

๒. สำหรับประเด็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนั้น กรมบัญชีกลาง เห็นว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประกอบด้วย ประธาน ๑ คน เป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงลักษณะงานหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ดังนั้น ในส่วนของการแต่งตั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง จึงไม่จำเป็นต้องขอยกเว้นผ่อนผันแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘-๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖